

Tiết Lộ Rủi Ro Cho Vay Cổ Phiếu

Cho Vay Cổ Phiếu là một hoạt động phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Rủi ro: Có thể có những trường hợp việc thanh toán bán hàng của bạn bị chậm trễ sau chu kỳ thanh toán thông thường – điều này có thể khiến bạn không thể rút số tiền bán hàng đó khỏi tài khoản của mình cho đến khi thanh toán.

Rủi ro trong Giao Dịch Cho Vay Cổ Phiếu Không Phải Là Giao Dịch Thanh Toán Tập Trung: Giao dịch cho vay cổ phiếu không được thanh toán thông qua một trung tâm lưu ký chứng khoán để tạo điều kiện trao đổi đồng thời cổ phiếu đã cho vay và tài sản thế chấp. Do đó, có thể có khoảng cách giữa việc chuyển nhượng cổ phiếu đã cho vay của bạn cho Bên Vay và việc nhận được tài sản thế chấp. Để quản lý rủi ro này, chúng tôi đã thỏa thuận các biện pháp kiểm soát bao gồm đảm bảo nhận được tài sản thế chấp trước hoặc cùng lúc chuyển nhượng cổ phiếu đã cho vay cho Bên Vay.

Biến Động Rủi Ro Giá Trị Tài Sản Thế Chấp: Giá trị tài sản thế chấp giảm và/hoặc giá trị cổ phiếu cho vay tăng (do biến động thị trường và các khoản vay mới) kể từ lần điều chỉnh tài sản thế chấp cuối cùng có thể khiến số tiền thế chấp không đủ để trang trải cho vị thế cho vay của bạn. Chúng tôi quản lý rủi ro này bằng cách yêu cầu định giá lại cổ phiếu và tài sản thế chấp cho vay hàng ngày và yêu cầu Bên Vay cung cấp tài sản thế chấp tối thiểu là 102% giá trị thị trường của cổ phiếu cho vay. Trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể xảy ra tình huống – sau khi chúng tôi thực hiện lệnh từ bạn (ví dụ) để bán chứng khoán hoặc rời khỏi chương trình Cho Vay Cổ Phiếu - bên vay hoặc đại lý cho vay sau đó có thể không trả lại toàn bộ hoặc một số chứng khoán. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi có thể thu hồi bất kỳ khoản thiếu hụt giá trị nào từ bạn. Điều này có thể bao gồm việc khấu trừ tiền từ tài khoản eToro của bạn, đóng các vị thế mở, bán tài sản nếu số dư không đủ hoặc điều chỉnh vị thế chứng khoán của bạn.

Rủi ro tín dụng đối tác: Các giao dịch cho vay cổ phiếu gián tiếp khiến bạn phải chịu rủi ro tín dụng đối tác. Đây là rủi ro khi một đối tác - trong trường hợp này là Đại Lý Cho Vay hoặc Bên Vay Cổ Phiếu của bạn - không thực hiện nghĩa vụ trả lại cổ phiếu của bạn. Ví dụ, điều này có thể phát sinh do Đại Lý Cho Vay hoặc Bên Vay mất khả năng thanh toán.

Rủi ro vỡ nợ: Các giao dịch cho vay cổ phiếu gián tiếp khiến bạn phải chịu rủi ro tín dụng đối tác. Đây là rủi ro khi một đối tác - trong trường hợp này là Đại Lý Cho Vay hoặc Bên Vay Cổ Phiếu của bạn - không thực hiện nghĩa vụ trả lại cổ phiếu của bạn. Ví dụ, điều này có thể phát sinh do Đại Lý Cho Vay hoặc Bên Vay mất khả năng thanh toán.

Trong trường hợp Đại Lý Cho Vay hoặc Bên Vay vỡ nợ, tài sản thế chấp nhận được từ Đại Lý Cho Vay và đến lượt Bên Vay sẽ được thanh lý để trả lại giá trị số cổ phiếu đã vay cho bạn bằng tiền mặt. Giá trị tài sản thế chấp nhận được từ Đại Lý Cho Vay và đến lượt Bên Vay phải lớn hơn giá trị cổ phần cho vay của bạn, nhưng trong trường hợp không phải như vậy (ví dụ: giá trị tài sản thế chấp mất đi và/hoặc giá trị cổ phiếu cho vay tăng lên kể từ lần điều chỉnh tài sản thế chấp gần đây nhất), khoản thanh toán bạn nhận được có thể ít hơn giá trị cổ phiếu cho vay

Rủi ro này được giảm thiểu hơn nữa bằng cách tham gia các biện pháp bảo vệ bổ sung với Đại Lý Cho Vay, bên sẽ bồi thường cho chúng tôi về bất kỳ sự khác biệt nào giữa giá trị tài sản thế chấp đã thanh lý và giá trị cổ phiếu bạn cho vay trong trường hợp Bên Vay vỡ nợ.

Rủi ro về thuế cổ tức: Ở một số khu vực pháp lý, các khoản thanh toán thay thế được đánh thuế khác với các khoản thanh toán cổ tức. Bạn nên tìm kiếm tư vấn thuế độc lập nếu cần.

Rủi ro thị trường: Cổ phiếu cho vay thường được sử dụng để bán khống. Những người tham gia thị trường thường vay cổ phiếu để bán khống, có thể ảnh hưởng đến giá trị của những cổ phiếu đó.